



คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น
เลขที่ 5145
วันที่ 30 สิงหาคม 2548
สถานที่

ที่ มท 0808.2/) 2762

กระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎาภิเศก กทม. 10200

๑๗ สิงหาคม 2548

เรื่อง การสนับสนุนโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย “หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครอง ร่วมกับบริษัท มีเดียออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม T CHANNEL สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สถานีเคเบิลท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย “หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง” (One Tambon One Singer) เนื่องจากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย “หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง” (One Tambon One Singer) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพและการทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรจะได้ออกให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุหรืออุดหนุนกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมทรง สุพรรณไพศาล)

รัฐมนตรีว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. 0-2241-9049